

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 23/10, Thường trực HĐND tỉnh họp triển khai kế hoạch giám sát một số nội dung quan trọng tại một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

việc thực hiện trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI; thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017; thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM... (Tiếp theo trang 1)

Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; một số thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh.

đến xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 186 xã và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

đây đủ. Quá trình giám sát, các đoàn phải nêu rõ được các nội dung: đánh giá đúng, thực chất tình hình, kết quả những việc các đơn vị, địa phương đã làm được; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trong đó phải chỉ rõ được nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan; phải kết luận rõ ràng xem đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc hay chưa nghiêm túc các nội dung được giám sát, từ đó yêu cầu phải có biện pháp giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết,

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đó, nhất là trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh giao Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chuẩn bị tài liệu liên quan đến nội dung giám sát gửi thành viên các đoàn giám sát; xây dựng lịch giám sát cụ thể gửi thành viên các đoàn giám sát, các đơn vị, địa phương được giám sát và các sở, ngành, đơn vị liên quan; đôn đốc các đơn vị, địa phương được giám sát gửi báo cáo đúng thời gian quy định đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ các đoàn giám sát.

MẠNH CƯỜNG

ỦY BAN MTTQ TỈNH... (Tiếp theo trang 1)

bà Loan sức khỏe yếu, đang nuôi con nhỏ... Ban vận động xây dựng quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã hỗ trợ gia đình bà Loan 30 triệu đồng.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN TIỀN HẢI

Tuyên truyền và ký cam kết ATGT

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Tiên Hải vừa tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền và ký cam kết an toàn giao thông (ATGT) năm học 2017 - 2018 tới gần 900 cán bộ, giáo viên, học sinh.

TRẦN HIỆN (Đài TTHH Tiên Hải)

ĐÀ NẴNG Diễn tập phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC

(dantri.com.vn) Sáng ngày 24/10, tại Đà Nẵng dự kiến diễn ra lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 với tình huống giả định chống khủng bố.

Sự kiện được tổ chức nhằm biểu dương lực lượng, phương tiện, khí tài hiện đại, củng cố mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6 - 11/11 tới.

Theo tình huống giả định phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC 2017, một đoàn xe dự hội nghị đang trên đường từ sân bay về địa điểm tổ chức sự kiện bất ngờ bị một nhóm khủng bố có trang bị vũ khí, bom mìn tấn công.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trực thuộc Bộ Công an lập tức triển khai lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng bao vây tòa nhà, giải cứu con tin với kỹ thuật tác chiến tinh nhuệ.

Theo kế hoạch, lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC 2017 còn có chương trình diễu binh, diễu hành, vũ khí, khí tài hiện đại, sức chiến đấu cao; các lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho tuần lễ cấp cao APEC.



Cảnh sát đặc nhiệm tiếp cận tòa cao ốc giải cứu con tin.



Nhóm khủng bố cướp ca nô tấn công, khống chế con tin trên tàu du lịch trên sông Hàn, yêu cầu trao đổi con tin là những tên khủng bố đã bị lực lượng chức năng bắt trong tòa cao ốc.



Cảnh sát đặc nhiệm trong vai cán bộ y tế đưa con tin xuống tàu ra sông Hàn trao đổi với bọn khủng bố.



Các phương tiện đặc chủng hiện đại sẵn sàng bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho tuần lễ cấp cao APEC.

Tiếp tục điều tra làm rõ

Những ngày qua, dư luận xã hội xôn xao về thông tin cháu Đào Gia Bảo, 3 tuổi, học tại Trường Mầm non Thái Hưng (Hưng Hà) bị chấn thương sọ não sau khi đi học.

Theo lời kể của anh Đào Văn Quân (bố đẻ cháu Đào Gia Bảo), cháu Đào Gia Bảo, sinh ngày 17/11/2014, học tại lớp 3 - 4 tuổi A1, Trường Mầm non Thái Hưng. 15 giờ ngày 23/9/2017, cô giáo Trần Thị Dung, chủ nhiệm lớp cháu học gọi điện cho mẹ cháu ra đón về do cháu bị nôn. Khi đến lớp, mẹ cháu thấy bên phải trán cháu có vết sưng bầm tím. Cô giáo có trao đổi với mẹ cháu về tình hình cháu ngã tại lớp. Sau đó mẹ cháu đưa cháu về. Đến khoảng 18 giờ ngày 23/9 mẹ cháu thấy cháu kêu đau đầu dữ dội nên cùng gia đình đưa cháu đến Trạm Y tế xã khám. Tại đây, bác sĩ khuyến khích đưa cháu vào Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, sau đó chuyển tiếp sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên điều trị.



Trường Mầm non Thái Hưng (Hưng Hà).

không có ý kiến gì. Đến ngày 16/10 thì ông nội và bố cháu đến Trường gặp Ban Giám hiệu để nghị nhà trường và cô Dung phải có trách nhiệm chăm sóc cháu từ giờ cho đến lúc cháu mổ lại trong khoảng thời gian 1 năm và có trách nhiệm với đi chứng tổn thương của cháu sau này. Trước yêu cầu đó, nhà trường đã trao đổi với gia đình việc cháu bị ngã tại Trường là xảy ra ngoài ý muốn.



Cháu Bảo điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

trường cũng như cô giáo Dung không có trách nhiệm sau khi cháu Bảo ở viện về.

Được biết, sau khi cháu Bảo bị ngã phải đưa đi bệnh viện, ngày 24/9 cô giáo Dung đã báo cáo với Ban Giám hiệu và xin nghỉ để chăm sóc cháu Bảo. Cùng ngày hôm đó, nhà trường đã họp và báo cáo với trường chính quyền xã Thái Hưng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà. Sau đó, Ban Giám hiệu nhà trường và giáo viên đã đến bệnh viện thăm hỏi cháu, động viên gia đình chăm sóc cháu mau khỏe.

Sáng ngày 20/10, đoàn công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu Bảo. Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà: Ngày 24/9/2017, Trường Mầm non Thái Hưng đã báo cáo vụ việc lên Phòng. Phòng đã chỉ đạo nhà trường đến thăm hỏi ngay cũng như phân công giáo viên đến chăm sóc cháu, đồng thời hỗ trợ kinh phí để chăm sóc sức khỏe cho cháu Bảo.

Ngày sau khi nhận được đơn gia đình cháu Bảo gửi ngày 18/10/2017, Công an huyện Hưng Hà đã cử cán bộ điếu tra đến Trường Mầm non Thái Hưng và gia đình cháu Bảo để xác minh vụ việc theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

P.V